

บาท/ดอลลาร์เช้านี้ เปิดที่ 33.22 บาท ทิศทางอ่อนค่าจำกัดขึ้น กรอบ 33.15-33.30 บาท

\* บาท/ดอลลาร์เปิดเช้าวันนี้ที่ระดับ 33.22 บาท กลับมาแข็งค่าขึ้นจากวานนี้ที่เงินบาทอ่อนค่ามากสุดในรอบ 9 เดือนที่ระดับ 33.36 บาท โดยเงินบาทยังอยู่ในทิศทางอ่อนค่าแต่อ่อนค่าจำกัดมากขึ้น แม้ความเชื่อมั่นดอลลาร์จะแข็งแกร่งขึ้นก็ตาม คาดกรอบระหว่างวันที่ 33.15 - 33.30 บาท

\* นางสาวรุ่ง สงวนเรือง ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมธุรกิจและกำกับดูแลโกลบอลมาร์เก็ตส์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กล่าวว่า เงินบาทเปิดตลาดเช้านี้ที่ระดับ 33.22 บาท ปรับแข็งค่าขึ้นอย่างชัดเจนเมื่อเทียบกับการเคลื่อนไหวที่ระดับ 33.36 บาท ซึ่งเป็นการอ่อนค่ามากสุดในรอบ 9 เดือนเมื่อวานนี้ คาดว่าเป็นผลจากการให้ความเห็นของผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ที่ออกมาระบุว่า ธปท.ได้เข้าดูแลค่าเงินบาทที่ผันผวนเร็วเกินไปเป็นสำคัญ เพราะที่ผ่านมาการเคลื่อนไหวของเงินบาทที่ปรับอ่อนค่าจากระดับ 31.50 บาทมาจนถึงระดับ 33 บาทกว่าๆในปัจจุบันไม่เคยมีความเห็นที่ชัดเจนจากทางธปท.ว่ามีการเข้าดูแลเลย ต่างจากนโยบายธนาคารกลางประเทศอื่นในภูมิภาค อาทิ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ที่มีการออกมาพูดค่อนข้างชัดเจนว่ามีการเข้ามาขายดอลลาร์ออกมาในตลาด

\* นอกจากนี้ ตลาดยังติดตามปัจจัยผลกระทบจากปัญหาสงครามการค้า (Trade War) อย่างต่อเนื่อง เพราะที่ผ่านมาความกังวลดังกล่าวทำให้เกิดการไหลออกของพันธบัตรโพลี สำหรับประเด็นของดีลบมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี หรือ GPSC เข้าซื้อหุ้นบมจ.โกลว์ พลังงาน หรือ GLOW ในสัดส่วน 69 % คิดเป็นมูลค่าประมาณ 9.75 หมื่นล้านบาท ซึ่งเม็ดเงินน่าจะไหลออกไปต่างประเทศที่เป็นเจ้าของนั้น ไม่น่าจะกระทบการเคลื่อนไหวของเงินบาทมากนัก เนื่องจากตลาดรับรู้ข้อมูลไปก่อนแล้ว แต่อาจจะไม่มีเม็ดเงินบางส่วนมาผสมโรงไหลออกเพิ่มบ้าง

"ในระยะต่อไปหลังธปท.เข้ามาให้ความเห็นด้านการดูแลค่าเงิน ตลาดคงติดตามความเห็นจากธปท.มากขึ้น และสัปดาห์หน้าต้องติดตามการแถลงนโยบายของประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ต่อสภาสหรัฐในวันที่ 17-18 ก.ค. ที่จะมีผลทิศทางตลาด วันนี้คาดการณ์เงินบาทระหว่างวันที่ 33.15 - 33.30 บาท ซึ่งเงินบาทอยู่ในทิศทางอ่อนค่าจำกัดขึ้น แต่มีความผันผวนสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาที่มักเคลื่อนไหวประมาณ 5-10 สตางค์ต่อวัน ส่วนปีนี้เงินบาทเคลื่อนไหวเฉลี่ยเกิน 10 สตางค์ต่อวัน นักลงทุนต้องระวังความเสี่ยงจากความผันผวนของค่าเงินบาท ควรทำ Hedging ทั้งในผู้ส่งออกและนำเข้า" เขากล่าว

- \* ดัชนีดอลลาร์ วันนี้อยู่ที่ 94.89 บาท จากวานนี้ 94.24
- \* วานี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย 558.14 ล้านบาท
- \* วานี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย 2,425.26 ล้านบาท
- \* ธปท.รายงานอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร วานี้เท่ากับ 33.301 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้ใช้เสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้